



บริษัทอันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 11/06144

268/6 ซอยมหาดไทย ถ.ลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-5422177, 02-5422179, 086-4800680 แฟกซ์ : 02-5422451

[www.an-antravel.com](http://www.an-antravel.com) E-Mail : [an-antravel@hotmail.com](mailto:an-antravel@hotmail.com)



# BEAUTIFUL TULIP & KIMONO 5D3N

เที่ยวโตเกียวโต	สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เดินชม วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มหน้าคัทดี้สิทธิ์ 3 สาย, <u>อาราชิยาม่า</u> ชมความสวยงามของป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์
นาโกย่า	ช้อปปิ้ง <u>ย่านซาคาเอะ</u>
ยามานะชิ	<u>ทะเลสาบฮามานะ</u> ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
ฮาโกเน่	ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ณ <u>หุบเขาโอวาคุดานิ</u>
ชิชิโอะกะ	ชื่นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น <u>ภูเขาไฟฟูจิ</u> , ชมบ่อน้ำคัทดี้สิทธิ์ <u>โอชิโนะฮัคไค</u>
โตเกียว	นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม <u>วัดอาซากุซะ</u> , ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุง <u>ย่านชินจูกุ</u>
นาริตะ	ชมความงามของ <u>ทุ่งดอกทิวลิป</u> ที่เมืองซากุระ, และและอิสระช้อปปิ้ง <u>ห้างออิฮอน</u>

ไฮไลท์การเดินทาง!!!  
สัมผัสประสบการณ์แต่งชุดกิโมโน  
ชมทุ่งดอกทิวลิป

กำหนดการเดินทาง 15-19 เมษายน 2560

<b>วันแรก</b>	<b>กรุงเทพฯ - โอซาก้า</b>
20.30 น.	พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
23.30 น.	เห็นฟ้าสู่ “สนามบินคันไซ” ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
<b>วันที่สอง</b>	<b>โอซาก้า - เกียวโต - ใส่ชุดกิโมโนเดินชมวัดคิโยมิสึ - อาราชิยาม่า - นาโกย่า - ซาคาเอะ</b>
07.00 น.	เดินทางถึง สนามบินคันไซ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอัน

เก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทัย ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นในเมือง **พิเศษ!!**  
**เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเกียวโต นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน** เพื่อ

เดินท่องเที่ยวชม **วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส** ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาอิงาชิยาม่า

โดยระเบียบของตัววิหารใหญ่นั้นมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตาม  
 แนวอนตังจากพื้นดินขึ้นมารองรับ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูสักตัว  
 แต่ใช้วิธีการ “เข้าลิ้ม” เหมือนเรือในไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่า  
 กรุงเกียวโต มีอายุกว่า 1,200 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของ  
 เทพเอบิสี เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์



อวโลกิตศวรร จากระเบียบแห่งนี้ท่านสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยงามที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว  
 ทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชมูตีมน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย  
 อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก-ประสบความสำเร็จ สายสอง-  
 ความรัก สายสาม-สุขภาพแข็งแรง จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ  
 และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เป็นต้น  
 กำหนดรวมถึงเผยแพร่ไปขายยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่นจนมีชื่อเสียง ทั้งด้วยแบงก์ที่เหนียวนุ่มเป็น  
 พิเศษ กับไส้ถั่วแดงหวานหอม หรือแบบประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต คัสตาร์ด ฯลฯ, กิโมจิ  
 หรือผักดองญี่ปุ่นหลากสีสันจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แดงกวาดอง หัวไช  
 เท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิซุโอกะ, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดัง  
 ที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา ซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบ ควรค่าแก่การซื้อเป็น  
 ของฝากที่ระลึก, พัดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ใช้ความประณีตในการประดิษฐ์ มีหลายสไตล์  
 ให้ท่านได้เลือกซื้อ, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น จำพวกกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมาย  
 นานาชนิด ได้เวลาสมควรนำท่านกลับไปไปยังร้านค้ากิโมโน เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นไปเป็นชุดปกติ

เที่ยง  
 บ่าย

**รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร**

จากนั้นเดินทางสู่ อาราชิยาม่า นำท่านเดินชม ป่าไผ่ สถานที่  
 โรแมนติกที่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเพื่อชื่นชม  
 กับความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มา  
 ชื่นชมความสวยงามของดอกซากุระที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  
 หนึ่งในสถานที่แนะนำสำหรับชมซากุระของเมืองเกียวโต



นำท่านเดินทางข้ามสะพานโทเคะทสึที่มีความยาว 200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่า  
 สะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ข้างหน้า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ำโออิที่ไหลมาจากตาน้ำในภูเขา  
 อาราชิยาม่าที่ยังคงความใสสะอาดมาตั้งแต่อดีต ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมมา ณ ที่แห่งนี้จึงเลือกที่จะใช้  
 บริการเรือพายโดยมีคนพายขึ้นชมความสวยงามโดยรอบ นำทุกท่านเดินทางชมไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้าง  
 ทาง ในญี่ปุ่นไผ่นั้นใช้ในการประดับสวนและใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ ระหว่างทางจะพบ  
 ความเขียวขจี ระยะเวลาไม่กี่ร้อยเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้าโนมิยะหรือฝั่งทิศเหนือของวัดเทนริวจิ  
 จนถึงโอโจซังโซหรือหมู่บ้านเชิงเขาติดแม่น้ำ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไผ่  
 อื่นๆ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ นาโกย่า เพื่อนำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านการค้าที่คึกคักของเมืองนา

โกย่า มีร้านค้าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงห้างสรรพสินค้า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

**ค่ำ** **อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม **SAKAE TOKYO REI** หรือระดับเทียบเท่า

**วันที่สาม** **นาโกย่า - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ**

**เช้า** รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักระหว่างทางที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตาไปกับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทาง

**เที่ยง** รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
**บ่าย** เดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนำท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังคงครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี



ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขามีความสูง 3,776 เมตร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม **NEW STAR HOTEL** หรือระดับเทียบเท่า

**ค่ำ** รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก \*\*\* อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีชาบูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่น ๆ อีกหลายชนิด \*\*\*  
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

**วันที่สี่** **โอชิโนะ ฮัคไค - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิงชินจูกุ - นาริตะ**

**เช้า** รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค ชมบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลกรองผ่านชั้นหินภูเขาไฟลงมาสู่พื้นดินและซึมไปยังบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อนจะ

เป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี ค.ศ.1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ **มหานครโตเกียว**

**เที่ยง  
บ่าย**

**รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

นำท่านเดินทางสู่ **วัดอาซากุสะ** มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji)

แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่และเป็นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มีชื่อว่า ประตูคามินาริ แปลได้ว่า ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกซื้อหา และชมญี่ปุ่นที่ส่งกลิ่นหอมเฝ้าชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืนโบกควันรูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทำให้โชคดี และมีกระถางกำยานตั้งอยู่ด้วย การโบกควันกำยานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกำยานไปที่อวัยวะส่วนนั้น พระโพธิสัตว์ประจำวัดที่ผู้คนศรัทธานั้น ก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมที่คนไทยรู้จัก มีประวัติเล่าว่า วันหนึ่ง สองพี่น้องชาวประมงออกไปหาปลาในแม่น้ำสุมิตะ (Sumida) แล้วเหวี่ยงแหได้รูปสลักพระโพธิสัตว์สีทองติดมาด้วย จึงมีการสร้างวัดประดิษฐานพระโพธิสัตว์และนับถือสืบต่อกันมา หลังจากทุกท่านสักการะพระโพธิสัตว์แล้ว ที่นี่มีเซียมซีให้ลองเสี่ยงทาย ในภาษาญี่ปุ่นเรียกโอมิกุจิ (Omiguji) เมื่อได้ใบเซียมซีและอ่านคำทำนายแล้ว ชาวญี่ปุ่นนิยมพับแล้วไปผูกกับต้นไม้หรือบริเวณที่ทางวัดจัดไว้ ไม่ว่าคำทำนายนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม เชื่อว่าจะช่วยให้ได้รับความคุ้มครอง จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง **ชินจูกุ** ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ และร้านร้อยเยน ฯลฯ

**ค่ำ**

**อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**

**ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ นาริตะ**

**นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA KIKUSUI หรือระดับเทียบเท่า**

**วันที่ห้า**

**นาริตะ - เทศกาลดอกทิวลิป - ห้างอ็อน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ**

**เช้า**

**รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

นำท่านเดินทางสู่เมืองซากุระ เพื่อเข้าชม **เทศกาลชมดอกทิวลิป**

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสีมากกว่า

100 สายพันธุ์ และมีมากถึง 710,000 ต้น โดยมีกั้นหลุมขนาดใหญ่

ช่วยเพิ่มบรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปที่ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **อ็อน** ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ เพื่อซื้อของฝากก่อน

กลับ อาทิ ขนมโมจิ ช็อคโกแลต เซมเบ้ ผลไม้ หรือจะเลือกช้อปปิ้งร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา

100 เยน เท่านั้น



**เที่ยง**

**อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย**

## ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สยามบิณาริตะ เพื่อทำการเช็คอิน

- 17.25 น. เห็นฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ **TG677**  
 21.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

\*\*\*\*\*

### กำหนดการเดินทาง

**15-19 เมษายน 2560**

อัตราค่าบริการ	ราคารวมตัวเครื่องบิน	ราคาไม่รวมตัวเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ	<b>50,500.-</b>	<b>29,800.-</b>
เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	<b>45,500.-</b>	<b>26,900.-</b>
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	<b>37,900.-</b>	<b>22,500.-</b>
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	<b>7,900.-</b>	<b>7,900.-</b>

### หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจาร์ณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ

### อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัดคฤเทศร์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ่มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท  
**\*\*\* เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว \*\*\***
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ **2 พฤศจิกายน 2559** และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

### อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกิดเกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

**เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ**

**การยกเลิก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด**

### หมายเหตุ :

1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน**